

Số: *189* /BC-UBND

Lai Châu, ngày *21* tháng *6* năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

UBND tỉnh nhận được Công văn số 64/ĐĐBQH-VP ngày 17/5/2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về việc gửi kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV. Ngay sau khi nhận được các kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã có Công văn số 1741/UBND-TH ngày 26/5/2022 chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung khẩn trương giải quyết các kiến nghị của cử tri, đối với các nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. UBND tỉnh báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kết quả như sau:

1. Cử tri các xã đề nghị UBND tỉnh

Nghiên cứu, xem xét sớm trình HĐND tỉnh ban hành chính sách Bảo hiểm Y tế theo Quyết định số 549/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ Bảo hiểm Y tế giai đoạn 2022-2025 để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Ngày 08/7/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 2381/UBND-TH, trong đó chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 612/QĐ-UBND của Ủy ban Dân tộc, nhất là các xã, bản chịu tác động trực tiếp của việc từ khu vực III, khu vực II lên khu vực I để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong tháng 8/2022.

2. Cử tri xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ và cử tri xã Tả Lèng, huyện Tam Đường

Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét trình HĐND tỉnh nâng mức phụ cấp đối với Công an viên, vì hiện nay mức phụ cấp cho Công an viên đang hưởng là 0,35 (theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh), cử tri phản ánh mức phụ cấp trên thấp không khuyến khích lực lượng này tích cực tham gia các hoạt động ở cơ sở, trong khi nhiệm vụ của Công an viên phức tạp, khó khăn. Nội dung trên đã được Công an tỉnh và rất nhiều cử tri kiến nghị nhiều lần.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Mức phụ cấp hàng tháng đối với Công an viên thôn, bản được xây dựng theo khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Về cơ bản, mức phụ cấp của Công an viên đã đảm bảo hoạt động và tương đối phù hợp với mức phụ cấp của các chức danh không chuyên trách khác được quy định tại Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 của HĐND tỉnh ban hành quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Do khả năng cân đối ngân sách tỉnh rất hạn chế, trước mắt UBND tỉnh chưa xem xét sửa đổi, bổ sung mức phụ cấp chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, trong đó có Công an viên.

3. Cử tri huyện Sìn Hồ

3.1. Cử tri xã Pa Tần đề nghị

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, có phương án xử lý tình trạng cống thoát nước hai bên đường dọc Quốc lộ 12, đoạn qua chợ trung tâm xã Pa Tần. Vì hiện tại, cống đang bị hư hỏng không thoát nước, ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của Nhân dân xung quanh khu vực.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra thực địa hiện trường, kết quả cho thấy: Đoạn Km34+600 đến Km35+900/QL.12 thuộc khu vực chợ Pa Tần, dân cư tập trung đông đúc, tại đây hệ thống thoát nước dọc hai bên đường đã được đầu tư kiên cố hóa bằng rãnh hộp bê tông xi măng có nắp đậy. Hiện tại rãnh nước trong tình trạng tốt, không có hiện tượng hư hỏng xuống cấp như đề nghị của cử tri. Trong lòng rãnh dọc Quốc lộ 12, đoạn qua chợ trung tâm xã Pa Tần, do các hộ dân đặt ống nước sinh hoạt gây đọng rác, bùn đất làm giảm khả năng thoát của rãnh. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Công ty Cổ phần bảo trì đường bộ I thực hiện nạo vét sạch sẽ toàn bộ bùn, đất, rác thải lắng đọng trong lòng rãnh đảm bảo thoát nước và vệ sinh môi trường khu vực chợ Pa Tần.

Để duy trì tình trạng thoát nước của rãnh hộp hai bên đường và vệ sinh môi trường khu vực. UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Sìn Hồ chỉ đạo UBND xã Pa Tần tuyên truyền vận động các hộ dân không xả rác thải trực tiếp xuống lòng rãnh hộp; không đổ bê tông bịt nắp tấm đậy của rãnh để tạo lối đi vào nhà gây khó khăn cho việc duy tu bảo dưỡng của đơn vị bảo dưỡng đường bộ; có biện pháp di dời đường ống nước sinh hoạt đặt trong lòng rãnh để không gây cản trở khả năng thoát nước của rãnh.

3.2. Cử tri xã Chăn Nua đề nghị

UBND tỉnh chỉ đạo Công ty cổ phần Cao su Lai Châu II quan tâm, đẩy nhanh tiến độ chi trả 10% từ sản phẩm cao su năm 2021 và giải quyết dứt điểm tình trạng chi trả chậm trong các năm tiếp theo cho các hộ dân góp đất trồng cao su theo hợp đồng, vì hiện tại các hộ dân này chưa nhận được tiền sản phẩm cao su khai thác năm 2021 và các năm trước đều chi trả chậm.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Trong thời gian qua, việc chi trả tiền cho người góp đất của Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II còn chậm do gặp một số khó khăn, bất cập như: Thời kỳ kiến thiết cơ bản của vườn cây cao su trung bình trong khoảng 7 năm, do vậy đến năm 2018, Công ty mới bắt đầu thực hiện khai thác một số ít diện tích đủ điều kiện. Thời điểm hiện tại, diện tích đủ điều kiện khai thác của công ty chưa nhiều, sản lượng mủ của các vườn cây chưa ổn định (do mới khai thác). Mặt khác, trong thời gian qua giá mủ cao su trên thế giới và trong nước còn thấp, không ổn định, việc xác định giá thỏa thuận để tính toán số tiền chi trả cho người dân góp đất còn gặp khó khăn. Việc chi trả tiền cho người dân góp đất 2 lần/năm theo quy định trong giai đoạn vừa qua cũng gặp khó khăn do khối lượng chi trả thấp, một số hộ dân đề nghị được chi trả 1 lần/năm, từ đó dẫn đến khó thống nhất hình thức chi trả giữa công ty và người dân góp đất.

Để chấm dứt tình trạng chi trả chậm của Công ty, UBND tỉnh đã yêu cầu Công ty Cổ phần Cao su II thực hiện chi trả tiền cho người góp đất đảm bảo theo quy định của tỉnh và hợp đồng giữa Công ty với người dân; tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của Công ty trong để có giải pháp tháo gỡ.

4. Cử tri huyện Tam Đường

4.1. Cử tri xã Tả Lèng đề nghị

UBND tỉnh khi triển khai dự án xây dựng hồ chứa nước xã Giang Ma, huyện Tam Đường trong quá trình khảo sát địa điểm xây dựng cần nghiên cứu, tính toán kỹ nguồn nước cung cấp cho hồ chứa, đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn nước sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân xã Tả Lèng và Giang Ma.

Dự án Hồ chứa nước xã Giang Ma do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao làm chủ đầu tư Dự án.

Theo kết quả khảo sát, lập dự án, lượng nước đến trên suối Nậm So đủ cấp cho các ngành kinh tế vùng thượng và hạ lưu đập dâng nhà máy nước Lai Châu,

lượng nước thừa có thể cấp cho hồ Giang Ma. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho môi trường và các nhu cầu sử dụng nước khác của đoạn suối Nậm So, khi xây dựng hồ Giang Ma chỉ lấy từ suối Nậm So một phần lượng nước dư thừa vào mùa mưa, không khai thác để cấp cho hồ Giang Ma vào 03 tháng kiệt nhất là các tháng 02, 3 và 4 trong năm. Vì vậy khi xây dựng dự án thì nguồn nước sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong khu vực luôn được đảm bảo.

4.2. Cử tri xã Bình Lư đề nghị

a) UBND tỉnh quan tâm, tiếp tục đầu tư xây kè chống sạt lở dọc theo bờ suối Nậm Pe, đoạn từ cầu Tân Bình (dài khoảng 450m) nối tiếp với kè chống sạt lở Nà Khan - Nà Phát để bảo vệ an toàn khu dân cư và diện tích lúa, hoa màu xung quanh khu vực.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó đã bố trí vốn để đầu tư xây dựng một số tuyến kè sông, suối để bảo vệ an toàn khu dân cư, khu vực canh tác, sản xuất nông nghiệp tại một số địa bàn trọng yếu. Do nguồn lực đầu tư còn hạn chế và chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách Trung ương cấp nên việc đầu tư phải thực hiện từng bước theo thứ tự ưu tiên. Hiện nay kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được phân bổ cho các dự án, không còn nguồn vốn để đầu tư các dự án mới phát sinh. UBND tỉnh ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ nghiên cứu đầu tư khi xác định được nguồn vốn.

b) UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm nghiên cứu đánh giá hiện trạng và có phương án xử lý sự cố đá sập tại di tích lịch sử văn hóa Hang Tiên Sơn (thuộc địa phận huyện Tam Đường) để các hoạt động sớm trở lại bình thường, đáp ứng nhu cầu tham quan, du lịch của Nhân dân trong vùng. Cử tri phản ánh, sự cố đá sập xảy ra từ ngày 03/12/2021, bịt kín cửa ra vào, đến nay chưa được xử lý khiến cho hoạt động tham quan, du lịch của Nhân dân trong vùng bị đình trệ.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Ngay sau khi xảy ra sự cố đá sập tại di tích Hang Tiên Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với UBND huyện Tam Đường, Ban Quản lý di tích Hang Tiên Sơn tiến hành kiểm tra thực địa, đánh giá thực trạng về sự cố đá sập tại di tích và báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch⁽¹⁾. Ngày 28/01/2022, Cục Di sản văn hóa có Văn bản số 79/DSVH-DT về việc sự cố đá

¹ Báo cáo số 55/BC-SVHTTDL ngày 17/01/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

sập tại danh thắng quốc gia Hang Tiên Sơn. Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị UBND huyện Tam Đường khẩn trương mời các tổ chức có tư cách pháp nhân, có kinh nghiệm để đánh giá hiện trạng, đề xuất phương án khắc phục.

Tuy nhiên, do sự cố đá sập nằm ở lòng hang, do vậy việc xử lý sự cố đòi hỏi phải có kỹ thuật, chuyên môn cao để không làm ảnh hưởng đến toàn bộ kết cấu của hang, do đó việc lựa chọn, mời các tổ chức, đơn vị có tư cách pháp nhân, có kinh nghiệm để đánh giá hiện trạng, đề xuất phương án khắc phục sự cố đá sập tại di tích quốc gia Hang Tiên Sơn gặp nhiều khó khăn. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với UBND huyện Tam Đường khẩn trương liên hệ, mời các tổ chức, đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm để đánh giá, đề xuất phương án xử lý, khắc phục sự cố đá sập tại di tích trong thời gian sớm nhất; đồng thời có văn bản thỏa thuận với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc xử lý sự cố đá sập tại di tích quốc gia Hang Tiên Sơn.

5. Cử tri huyện Phong Thổ

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tìm giải pháp hỗ trợ người nông dân bán hàng hóa nông sản. Vì thời gian vừa qua do dịch bệnh Covid-19, hàng hóa nông sản trong vùng không có đầu ra, sản phẩm làm ra phải vứt bỏ hoặc giá bán quá thấp, khó khăn cho người nông dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tăng cường giải pháp hỗ trợ người nông dân bán hàng hóa nông sản, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhất là sản phẩm nông sản của tỉnh, như: Ban hành Chương trình xúc tiến thương mại năm 2022; đề nghị Tập đoàn Central Retail Vietnam hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm chè, chuối và một số mặt hàng nông sản khác của tỉnh vào hệ thống siêu thị BigC; tổ chức Hội đàm trực tuyến với chính quyền Nhân dân huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) để khôi phục thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc)... Bên cạnh đó, Sở Công Thương đã thường xuyên nắm bắt thông tin tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu trên địa bàn các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Cao Bằng để kịp thời phổ biến thông tin đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh nắm được có kế hoạch sản xuất kinh doanh, phù hợp tránh thiệt hại rủi ro.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Công Thương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản của tỉnh nói chung và của huyện Phong Thổ nói riêng để tháo gỡ khó khăn cho Nhân dân.

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV, UBND tỉnh kính gửi Đoàn ĐBQH tỉnh./.

Nơi nhận:

- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- V, C (tham mưu, đôn đốc);
- Lưu: VT, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Tổng Thanh Hải